

ชื่อเรื่อง	การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย		
ผู้วิจัย	ประดิษฐ์ น้ำใส	ปริญญา รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)	
กรรมการที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ เกียรติเจริญ		ประธานกรรมการ
	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุภาพร ยูภาส		กรรมการ
	อาจารย์ วัชรินทร์ สุทธิชัย		กรรมการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2552

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านที่อาศัยในหมู่บ้านที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน และศึกษาข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนางขาว จำนวน 114 คน โดยใช้การสุ่มแบบชั้นภูมิ stratified Random sampling แลแบบอย่างง่าย simple Random sampling เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .94 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Dviation) และ ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัยพบว่า ดังนี้

1. การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านส่งเสริมสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านการรักษาความสะอาดถนน ทางน้ำ ทางเดิน ที่สาธารณะ และรวมทั้งการกำจัดมูลฝอย ด้านบำรุงรักษาศิลปประจาริต ประเพณี

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม ด้านการคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการบำรุงรักษาทางบก และทางน้ำ และด้านป้องกันระงับโรคติดต่อ

2. ผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนางขาว มีคณะกรรมการหมู่บ้านที่อาศัยในหมู่บ้านแตกต่างกัน ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย พบว่า ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

3. ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนางขาว มีดังนี้ ควรดำเนินการสร้างถนน คสล. ให้ครบทุกเส้นทางในทุกหมู่บ้าน ควรมีการทำความสะอาดถนนภายในหมู่บ้านอย่างสม่ำเสมอ ควรปรับปรุงบ่อทิ้งขยะให้ได้มาตรฐานไม่ส่งกลิ่นรบกวน ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคติดต่อ ควรจัดให้มีทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นจนถึงปริญญา ควรจัดซื้อกล้าไม้สำหรับประชาชนเพื่อใช้ในการปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ควรมีการรณรงค์ใส่ผ้าพื้นเมืองสัปดาห์ละหนึ่งวัน ควรเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และจัดให้ได้รับเบี้ยยังชีพสำหรับผู้พิการทุกคน ควรสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มสตรีประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน และควรส่งเสริมการจัดหาอาชีพสำหรับผู้พิการ